

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.60 แข็งค่าเล็กน้อย ตลาดรอความชัดเจนเพดานหนี้สหรัฐ-ทิศทาง Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าที่อยู่ที่ 34.60 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.69 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทแข็งค่าเทียบท้ายตลาด เมื่อคืนดอลลาร์หยุดแข็งค่า เนื่องจากการเจรจาขยายเพดานหนี้ของสหรัฐ ยังไม่ได้ข้อสรุป ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า ขณะที่สกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสม

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.45 - 34.70 บาท/ดอลลาร์

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ ประเด็นเรื่องเพดานหนี้สหรัฐ และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) คืนนี้ นอกจากนี้ระหว่างวันต้องติดตาม Flow ต่างชาติในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย ขณะเดียวกันในประเทศไทยยังต้องจับตาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลด้วย

THAI BAHT FIX 3M (23 พ.ค.) อยู่ที่ระดับ 1.73700% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.96805%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 138.43 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 138.42 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0772 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0782 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.632

บาท/ดอลลาร์

- "ต่างชาติขายสุทธิ "หุ้น-บอนด์" ไทยรวม 1.2 แสนล้าน นายกสผมนักวิเคราะห์ชี้ต่างชาติยังเท ขายหุ้นไทยต่อเนื่อง เหตุ ความแน่นอนทางการเมือง แต่เชื่อครึ่งปีหลังฟื้นตัวได้โดย "แสนล้าน" จากปัจจัยต่างประเทศหนุน-จัดตั้งรัฐบาลได้-มีนโยบายกระตุ้นศก.-ตลาดหุ้น"

- ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) ซึ่งเป็นหนึ่งในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) 8 พรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ว่า สำนักงบประมาณเตรียมหารือกับรัฐบาลใหม่เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์จะทำในระดับใด เพราะทำได้ทั้งในการจัดทำงบประมาณใหม่ทั้งหมด หรือทำเฉพาะงบลงทุนโดยกรณีที่จะทำงบประมาณใหม่ทั้งหมดก็ต้องมาดูทั้งงบประมาณและงบลงทุน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานาน เพราะหน่วยงานรับงบประมาณมีจำนวนมาก ส่วนงบประมาณประจำก็ต้องดูว่าจะจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างให้กับบุคลากรภาครัฐรวมทั้งอัตราใหม่ที่จะมีการขอเพิ่มจำนวนบุคลากรว่ามีความเหมาะสมจำเป็นหรือไม่ เพราะรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นทุกปี

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (23 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย หลังจากการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ระหว่างทำเนียบขาวและสภาองเกรสยังไม่คืบหน้า

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร (23 พ.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด
- นักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าในการเจรจาเพดานหนี้ของสหรัฐ รวมทั้งจับตารายงานการประชุมประจำเดือนพ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- การเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้รอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ และนายเควิน แมคคาร์ที ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวานนี้โดยที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ขณะที่นายแมคคาร์ทีกล่าวว่าเขาจะเจรจากับปธน.ไบเดนแบบวันต่อวันจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลง
- ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. ส่วนในวันพรุ่งนี้สหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนเม.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้